



Doanh nghiệp chủ động phòng, chống dịch bệnh do nCoV gây ra

Những ngày qua, cùng với các cấp, các ngành, các doanh nghiệp trong tỉnh đã triển khai nhiều biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (nCoV) gây ra, bảo đảm sức khỏe để người lao động yên tâm làm việc.



Lao động là người Trung Quốc được kiểm tra sức khỏe tại Bệnh viện Đa khoa Vũ Thư để phòng dịch bệnh.

Không chủ quan, lơ là với dịch bệnh
Thái Bình hiện có khoảng 7.000 doanh nghiệp với gần 290.000 lao động, trong đó nhiều doanh nghiệp có số lao động lên đến hàng nghìn người. Trước diễn biến của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV gây ra, ngay từ khi có văn bản chỉ đạo của tỉnh và các cấp, các ngành, các doanh nghiệp đã chủ động triển khai nhiều phương án phòng, chống dịch. Tại Công ty TNHH Creative Source, xã Minh Lăng (Vũ Thư) chuyển sản xuất giấy da với gần 2.400 lao động, việc tăng cường công tác phòng, chống dịch được Công ty đặc biệt quan tâm. Ông Nguyễn Văn Nguyên, Chủ tịch Công đoàn Công ty chia sẻ: Xác định đây là dịch bệnh có nguy cơ lây lan cao, vì vậy, ngay từ khi có thông tin về dịch bệnh, ngày 30/1 Công ty tổ chức phát khẩu trang cho tất cả người lao động; đồng thời, tăng cường mua nước sát khuẩn, bình xịt và xà phòng sát khuẩn, phun thuốc khử trùng tại nơi làm việc, nhà vệ sinh, khu vực bếp ăn. Đối với 27 công nhân là người Trung Quốc đang làm việc tại Công ty, hàng ngày đều

được đo thân nhiệt, nơi ở được phun thuốc khử trùng. Để người lao động yên tâm làm việc, ngày 2/2 Công ty mời các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Vũ Thư về kiểm tra sức khỏe cho công nhân là người Trung Quốc. Qua thăm khám, tất cả công nhân đều có sức khỏe tốt. Với công nhân Việt Nam, Công ty mua 8 máy đo thân nhiệt để đo thân nhiệt trước khi vào làm việc. Được phòng, chống dịch và tuyên truyền kịp thời nên công nhân Công ty không hoang mang trước dịch bệnh và yên tâm làm việc. Công nhân Nguyễn Thị Ngân chia sẻ: Mặc dù dịch bệnh diễn biến phức tạp nhưng chúng tôi không hoang mang bởi mọi biện pháp phòng, chống đã được Công ty triển khai rất nghiêm ngặt. Chúng tôi cũng thường xuyên theo dõi các thông tin về tình hình dịch bệnh, cách phòng tránh để tự phòng dịch bệnh cho bản thân.

Với doanh nghiệp không có lao động là người nước ngoài, việc phòng, chống dịch bệnh cũng rất được chú trọng. Công ty Cổ phần TBS Sông Trà, xã Tân Bình (thành phố Thái Bình) có gần 2.000 công nhân. Khi

có thông tin về dịch bệnh, lãnh đạo Công ty chỉ đạo tổ chức công đoàn tăng cường công tác phòng, chống dịch và tuyên truyền tại nơi làm việc. Ông Phạm Văn Hiếu, Chủ tịch Công đoàn Công ty cho biết: Ngoài trang bị khẩu trang, khám sức khỏe cho người lao động, tổ chức tiêu độc, khử trùng nơi làm việc, hàng ngày tại các xưởng đều có hệ thống loa phát thanh thông tin về cách phòng, chống dịch. Trong quá trình làm việc, nếu công nhân có biểu hiện mệt mỏi, các tổ trưởng báo cáo bộ phận y tế để kiểm tra sức khỏe kịp thời. Đồng thời, Công ty cũng xây dựng phương án xử lý nếu xảy ra dịch bệnh.

Tăng cường công tác tuyên truyền
Theo thống kê của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, tính đến tháng 1/2020, trên địa bàn tỉnh có 142 doanh nghiệp, cơ sở sử dụng khoảng 2.000 lao động là người nước ngoài, trong đó có 1.780 người được cấp giấy phép lao động. Khoảng 75 doanh nghiệp, cơ sở sử dụng lao động là người Trung Quốc, với 1.200 người. Tính đến ngày 3/2, cập nhật báo cáo từ các doanh nghiệp sử dụng lao động Trung Quốc,

có trên 478 lao động về nước trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, trong đó 156 lao động đã trở lại Việt Nam làm việc. Xác định dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV gây ra là căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, ảnh hưởng đến tính mạng con người, do đó công tác tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh được các cấp, ngành, địa phương, doanh nghiệp triển khai đồng bộ.

Tại Vũ Thư, tính đến ngày 4/2, qua rà soát toàn huyện ngoài làm việc tại các doanh nghiệp trên địa bàn huyện (trong đó có 18 người Trung Quốc) và hàng chục người từ Trung Quốc về quê ăn Tết, tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV gây ra, huyện đã thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch đồng thời chỉ đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy xây dựng để cương tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch với các tổ chức cơ sở đảng, các ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong huyện; tổ chức kiểm tra sức khỏe cho lao động là người nước ngoài. Đồng thời, yêu cầu các doanh nghiệp, địa phương thường xuyên cập nhật, báo cáo số lao động Trung Quốc quay trở lại làm việc sau Tết tới Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch của huyện.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, công tác phối hợp phòng, chống dịch được các cấp, các ngành triển khai đồng bộ và kịp thời. Ông Phạm Quang Hòa, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết: Thực hiện Chỉ thị số 29 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các văn bản của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND tỉnh về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV gây ra, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với các đơn vị, các huyện, thành phố tăng cường công tác tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh, trong đó chủ động rà soát, quản lý số lao động là người Trung Quốc về quê dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 trở lại Việt Nam làm việc; phối hợp với cơ sở y tế kiểm tra sức khỏe của người lao động về nước từ nơi có vùng dịch; Đối với các huyện, thành phố, tổ chức theo dõi, kiểm soát lao động nước ngoài tạm trú tại địa phương là công dân Trung Quốc và công dân của các quốc gia khác đã đi qua vùng dịch; lao động của địa phương làm việc tại Trung Quốc trở về địa phương. Đồng thời, chủ động xây dựng kế hoạch và khẩn trương chỉ đạo, triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp cụ thể, thiết thực phòng, chống dịch để chủ động dự phòng, phát hiện sớm, ngăn chặn, xử lý kịp thời, không để dịch bệnh lây lan nhằm bảo đảm sức khỏe của nhân dân.

NGUYỄN CƯỜNG

Không lơ là phòng, chống dịch bệnh

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (nCoV) gây ra, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đông Hưng đã chủ động triển khai nhiều giải pháp phòng, chống, bảo đảm sức khỏe cho học sinh.

Đến thời điểm này, huyện Đông Hưng chưa có trường hợp nào nhiễm nCoV song có 25 người nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp trên địa bàn huyện (trong đó có 18 người Trung Quốc) và hàng chục người từ Trung Quốc về quê ăn Tết, tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV gây ra. Trước tình hình đó, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện đã chủ động triển khai các văn bản chỉ đạo của tỉnh, của huyện tới các trường, yêu cầu các trường thành lập ban chỉ đạo ứng phó khẩn cấp với dịch bệnh do nCoV gây ra, khẩn trương thực hiện các biện pháp phòng, chống. Ông Trần Đức Cường, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện cho biết: Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh do nCoV gây ra, Phòng đã chỉ đạo các trường làm tốt công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, giáo viên và học sinh để thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh. Cho toàn bộ học sinh nghỉ học từ ngày 3 - 9/2 và nghỉ tiếp từ ngày 10 - 16/2. Tranh thủ thời gian học sinh nghỉ học, tổ chức phun thuốc khử trùng toàn bộ trường học, vật dụng phục vụ dạy và học, đồ dùng học sinh, xung quanh khuôn viên nhà trường. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện cũng tiếp nhận và cấp phát khẩu trang miễn phí của tỉnh cho các trường; chỉ đạo các trường giao giáo viên chủ nhiệm phối hợp với đại diện hội phụ huynh trao khẩu trang tới từng học sinh đồng thời hướng dẫn học sinh sử dụng khẩu trang đúng cách, yêu cầu học sinh đeo khẩu trang ở những

nơi đông người. Phòng cũng thành lập các đoàn kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh tại các trường trên địa bàn huyện.

Trong thời gian này, các trường học trên địa bàn huyện huy động cán bộ, giáo viên, phối hợp với trạm y tế xã, thị trấn thực hiện các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh. Cô giáo Phạm Thị Thanh Huyền, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hợp Tiến cho biết: Nhà trường đã tổ chức cho giáo viên tổng vệ sinh toàn bộ khuôn viên của trường; tiếp nhận hóa chất từ trạm y tế, tổ chức phun khử trùng theo đúng hướng dẫn; tiếp nhận 320 chiếc khẩu trang cấp phát miễn phí cho cán bộ, giáo viên và học sinh toàn trường. Công tác phòng, chống dịch bệnh tại Trường Tiểu học và THCS Minh Châu cũng đang được thực hiện khẩn trương, nghiêm túc. Cô giáo Nguyễn Thị Hải Yến, Phó Hiệu trưởng phụ trách nhà trường cho biết: Khung chủ quan, lơ là với dịch bệnh, Trường đã thành lập Ban Chỉ đạo ứng phó khẩn cấp với dịch bệnh; tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn cách phòng, chống cho cán bộ, giáo viên, học sinh với nhiều hình thức: đăng thông tin trên website của trường, qua zalo, facebook... Đến nay, trường đã hoàn thành phun thuốc khử trùng, chuẩn bị nước rửa tay, xà phòng để bảo đảm sức khỏe, an toàn cho học sinh khi trở lại trường học. Ban Giám hiệu nhà trường cũng quán triệt cán bộ, giáo viên dù ở trường hay ở nhà vẫn phải thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Giáo viên chủ nhiệm phải nắm bắt thông tin, theo dõi chặt chẽ sức khỏe của học sinh những ngày

trở lại trường sau nghỉ học, nhất là biểu hiện bất thường về sức khỏe.

Trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 vừa qua có khá nhiều học sinh và phụ huynh tiếp xúc với nhiều người; một số địa phương còn có người ở Trung Quốc - nơi bùng phát dịch bệnh trở về quê ăn Tết với gia đình, nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh có thể xảy ra. Do vậy, các địa phương cũng rất tích cực trong phòng, chống dịch bệnh do nCoV gây ra. Ông Trịnh Thế Hùng, Chủ tịch UBND xã Hợp Tiến chia sẻ: Dù trên địa bàn xã chưa phát hiện ca nghi nhiễm nào nhưng lại có một số trường hợp con em địa phương đi làm ăn tại vùng biên giới Trung Quốc về quê ăn Tết nên bên cạnh việc giao Trạm Y tế phối hợp với Công an xã theo dõi, quản lý chặt chẽ các trường hợp này, nhất là về sức khỏe, UBND xã chỉ đạo Trạm Y tế cung cấp hóa chất, dụng cụ để các trường học triển khai hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch, nhất là việc phun hóa chất khử trùng.

Để chủ động phòng, chống dịch bệnh, bảo đảm an toàn cho học sinh, thời gian tới, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đông Hưng tiếp tục phối hợp với ngành Y tế xây dựng phương án xử lý tình huống để ứng phó với diễn biến của dịch bệnh do nCoV gây ra. CHỈ ĐẠO các trường bảo đảm vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, chuẩn bị nguồn lực và cơ sở vật chất sẵn sàng ứng phó với các tình huống về dịch bệnh. có thể xảy ra.

THU HIỀN



Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đông Hưng cấp khẩu trang miễn phí cho các trường học.

Nữ bí thư chi bộ tận tâm với công việc

Không chỉ giữ vai trò cầu nối Đảng với nhân dân, bà Vũ Thị Chín, 76 tuổi, Bí thư Chi bộ tổ 47 (nhiệm kỳ 2017 - 2019), Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ tổ 47, phường Bô Xuyên (thành phố Thái Bình) còn là điển hình dân vận khéo ở cơ sở với những việc làm thiết thực, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.

Hơn 2 năm trên cương vị Bí thư Chi bộ tổ 47, bà Chín luôn phát huy tốt vai trò trong công tác, nhiệt tình, trách nhiệm, gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua. Bà chia sẻ: Muốn làm việc lớn thì phải đi từ việc nhỏ, muốn người khác nghe mình nói thì bản thân mình phải hành động trước và phải thật tâm. Với cách làm công khai, dân chủ, nói đi đôi với làm cùng những sáng kiến của bà, nhiều việc khó tại cơ sở đã được thực hiện thông suốt và thuận lợi. Chi bộ tổ 47 nhiều năm được công nhận là chi bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu.

Phát huy vai trò kép vừa là bí thư chi bộ vừa là chi hội trưởng chi hội phụ nữ, bà Chín đã khéo léo vận động hội viên và nhân dân tham gia xây dựng đô thị văn minh gắn với cuộc

vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch". Bởi bà hiểu đây là các tiêu chí không mất kinh phí song thực hiện được thì lại rất hiệu quả, mang lại lợi ích thiết thực cho hội viên và nhân dân, góp phần tích cực nâng cao đời sống văn hóa ở khu dân cư. Mọi việc được bà thực hiện phương châm: Bản thân gương mẫu, đi đầu; lấy người dân tuyên truyền, vận động người dân, hội viên vận động hội viên, lấy nhân tố tích cực, người có uy tín làm nòng cốt và đòn bẩy để thu hút, phát triển phong trào; với những người chưa tích cực vào cuộc, bà và các ban, ngành, đoàn thể họp bàn, phân nhóm đối tượng, phân công phụ trách, khi thì thương thuyết, lúc thăm hỏi, lắng nghe tâm tư, cùng nhau kiến trì phối hợp tuyên truyền, vận động hội viên và nhân dân

thông hiểu để từ đó tự nguyện tham gia các phong trào.

Tổ 47 phường Bô Xuyên nằm trên 3 tuyến phố: Nguyễn Thị Minh Khai, Phạm Ngũ Lão, Lý Bôn và nằm sát bến xe Thái Bình, tuy thuận lợi cho hoạt động kinh doanh nhưng tình hình an ninh trật tự lại phức tạp. Thực hiện chủ đề chính trang, phát triển đô thị gắn với tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 04, các công điện của UBND tỉnh, quy định của địa phương và cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch", bà đã đăng ký với Hội Liên hiệp Phụ nữ phường triển khai xây dựng đô thị văn minh với các mô hình: phân loại rác thải tại hộ gia đình, hạn chế sử dụng túi nilon, tuyên truyền gia đình hội viên bỏ rác đúng giờ quy định, rà soát những gia đình chưa đạt tiêu chí 5 không, 3 sạch để giúp

đỡ đồng thời tuyên truyền chi em trồng hoa, cây cảnh, trang trí đèn điện trước cửa nhà... Vào ngày 5 hàng tháng, Chi hội tổ chức cho hội viên quét dọn đường phố. Tổ tự quản của Chi hội thường xuyên đi kiểm tra, nhắc nhở các hộ kinh doanh không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, bỏ rác đúng giờ, đúng nơi quy định. Chi hội cũng phát 86 lần nhựa miễn phí để chị em sử dụng khi đi chợ; có 15 gia đình hội viên tham gia thực hiện mô hình phân loại rác thải tại hộ. Đến nay, việc sử dụng làn nhựa khi đi chợ, phân loại rác hữu cơ, vô cơ tại gia đình đã trở thành thói quen của các chị em.

Trong phong trào thực hành tiết kiệm theo gương Bác, bà Chín đã triển khai, vận động hội viên tiết kiệm mỗi tháng 20.000 đồng để giúp hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Đến nay, Chi hội Phụ nữ tổ 47 đã tiết kiệm được 85 triệu đồng cho hội viên vay phát triển kinh tế, tặng quà cho hội viên và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Chị Tô Thị Hồng, hội viên phụ nữ tổ 47 cho biết: Trước kia gia đình tôi thuộc diện hộ nghèo. Được Chi hội cho vay 50 triệu đồng từ quỹ tiết kiệm của chi em, tôi đã lấy làm vốn buôn bán và thoát

nghèo. Lúc khó khăn, hoạn nạn, sự giúp đỡ của chị em lại càng quý và trân trọng.

Là bí thư chi bộ, chi hội trưởng chi hội phụ nữ, chi hội trưởng khuyến học, ở nhiệm vụ nào bà Chín cũng tròn vai. Bà được tặng nhiều bằng khen, giấy khen của Trung ương Hội

Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Chủ tịch UBND tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, thành phố, Hội Khuyến học tỉnh, thành phố. Nhưng với bà, vui nhất là được làm hết sức mình, được Đảng tin, cán bộ, hội viên, nhân dân mến trọng. Chị Nguyễn Thị An, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ

nữ thành phố Thái Bình cho biết: Chúng tôi rất cần những cán bộ cơ sở như chị Chín. Tuy tuổi cao nhưng chị triển khai các phong trào rất trách nhiệm, sáng tạo, hiệu quả, là gương sáng để lớp cán bộ trẻ học tập.

XUÂN PHƯƠNG



Bà Vũ Thị Chín (người bên trái) cùng hội viên tham gia hòm tiết kiệm vì phụ nữ và trẻ em nghèo.